

Số: **154** /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày **09** tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 66.53
	Ngày: 09.7.18
	Chuyên:

Thực hiện Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ về sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH

1. Tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy

Tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh có xu hướng ngày càng tăng (*tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2017*); tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp dạng “đá”, thảo mộc dạng “Cỏ” ngày càng nhiều và lây lan trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia sử dụng làm phát sinh điểm phức tạp về ma túy. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma túy tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi nhằm đối phó sự phát hiện, bắt, xử lý của lực lượng chức năng. Các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber... để liên lạc, trao đổi việc mua bán trái phép các chất ma túy nên khó phát hiện. Số lượt người tham gia cai nghiện tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh giảm (*từ đầu năm 2018 đến nay chưa có người nghiện tham gia cai nghiện tại Trung tâm*) do bất cập trong quy định của các văn bản có liên quan về công tác cai nghiện, nhất là cai nghiện bắt buộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của tỉnh đã phát hiện 54 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy (*tăng 18 vụ so với cùng kỳ năm 2017*); bắt, xử lý 96 đối tượng (*tăng 06 đối tượng*). Toàn tỉnh có 308 người nghiện ma túy (*giảm 10 người so với cuối năm 2017*), trong đó số người nghiện có mặt tại địa phương 161 người, không có mặt tại địa phương 147 người; số xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy 43/184 (*không tăng, không giảm so với cuối năm 2017*).

2. Tình hình mại dâm, HIV/AIDS

Tình hình tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp; một số chủ cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, do chạy theo lợi nhuận đã lợi dụng việc kinh doanh để tổ chức hoặc môi giới, dẫn dắt tạo điều kiện cho các đối tượng hoạt động mại dâm ngay tại cơ sở kinh doanh của mình. Sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và chính quyền địa phương còn buông lỏng, chưa chặt chẽ, thiếu kiểm tra, theo dõi, quản lý đối với các cơ sở kinh doanh này nên

tình hình hoạt động tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Toàn tỉnh hiện có 414 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động tệ nạn mại dâm⁽¹⁾. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm là 34 cơ sở, số nhân viên phục vụ tại cơ sở kinh doanh này là 264 người, số đối tượng hoạt động mại dâm và nghi vấn hoạt động mại dâm 48 người, lập danh sách quản lý 13 người (chủ chứa: 10, môi giới: 03).

Đến nay, lũy tích số người nhiễm HIV 767 người, số bệnh nhân AIDS 549 người, số bệnh nhân tử vong 252 người, số bệnh nhân còn sống 515 người, tổng số bệnh nhân HIV/AIDS đang được quản lý điều trị 265 người.

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

- Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) năm 2018; chỉ đạo tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” năm 2017. Chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2018; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và các Chương trình về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2018; tăng cường thực hiện cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về kiểm tra công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Lịch hoạt động số 566/LHĐ-BCĐ, ngày 22/02/2018 của Ban Chỉ đạo năm 2018; phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2018 của Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh.

- Các sở, ngành, hội, đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó:

+ *Công an tỉnh*: Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy; phòng, chống mại dâm năm 2018; tổng rà soát và triệt xóa các điểm,

⁽¹⁾ Khách sạn: 30 cơ sở; nhà nghỉ: 107 cơ sở; nhà trọ: 109 cơ sở; karaoke: 100 cơ sở; nhà hàng: 14 cơ sở; cà phê, giải khát: 15 cơ sở; xông hơi, massage: 23 cơ sở; hớt tóc máy lạnh: 15 cơ sở; quán bar: 01 cơ sở.

tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường công tác phòng, chống ma túy; phòng ngừa, đấu tranh chống các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép thảo mộc dạng “Cỏ”. Chỉ đạo phối hợp bảo đảm ANTT tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống ma túy. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2008 - 2018) phối hợp phòng, chống ma túy và ký kết công tác phối hợp phòng, chống ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

+ *Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh*: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới trên địa bàn các xã ven biển, hải đảo.

+ *Sở Lao động - Thương binh và Xã hội*: Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế qua giám sát của HĐND tỉnh về thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tiếp tục vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho người cai nghiện ma túy tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch về phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, huyện, tỉnh.

- UBND huyện, thành phố tiếp tục thực hiện Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

2. Công tác tuyên truyền

- *Công an tỉnh*: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy cho 170 giáo viên, phụ trách Đoàn, Đội của Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện và các Trường THPT trên địa bàn tỉnh. Phát động phong trào toàn dân lên án, tố giác tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy, mại dâm tại các xã, phường, thị trấn, khu dân cư, trường học 14 đợt, có khoảng 2.600 lượt người tham dự; tổ chức 62 lượt tuyên truyền trên Đài Phát thanh các xã về tác hại của ma túy nói chung và của thảo mộc dạng “Cỏ” nói riêng; qua đó, góp phần ngăn chặn ma túy và tệ nạn ma túy lây lan trong công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên.

- *Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh*: Tổ chức 08 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma

túy, có 218 cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân khu vực biên giới biên tham gia; đăng 06 tin, bài, phóng sự về công tác phòng, chống ma túy, phổ biến pháp luật và cách phòng, tránh các loại tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy.

- *Sở Lao động - Thương binh và Xã hội*: Phối hợp với Báo Quảng Ngãi, Báo Lao động xây dựng 04 số báo về tuyên truyền phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh và viết về các mô hình phòng, chống mại dâm có hiệu quả ở huyện Đức Phổ và trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.

- UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các ban, ngành chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), qua đó đã tổ chức nhiều đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn cơ sở.

3. Công tác đấu tranh, xử lý

- Lực lượng thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành địa phương tổ chức kiểm tra 69 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ; qua kiểm tra, phát hiện 13 lượt cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật, xử lý hành chính 01 cơ sở, số tiền 750.000đ, cảnh cáo, nhắc nhở 12 lượt cơ sở.

- Công an tỉnh đã bắt, xử lý 02 vụ - 11 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm, đã đề nghị truy tố 02 vụ - 03 bị can, xử lý hành chính 08 đối tượng.

- Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 54 vụ - 96 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy (*trong đó lực lượng Công an tỉnh bắt, xử lý 53 vụ - 95 đối tượng; Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt, xử lý 01 vụ - 01 đối tượng*); tạm giữ: 15,22g heroin, 62,3439g ma túy tổng hợp, 117,238g hàng "Cỏ", 1,7g Cần sa khô. Khởi tố 11 vụ - 15 đối tượng, xử lý hành chính 43 vụ - 81 đối tượng.

4. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 01 cơ sở cai nghiện (Trung tâm công tác xã hội tỉnh) trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội, theo đề án chuyển đổi cơ sở cai nghiện ma túy. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã tiếp nhận cai nghiện phục hồi tại Trung tâm 04 lượt người nghiện; trong đó, năm 2017 chuyển sang 02 người, tiếp nhận năm 2018: 02 người (tự nguyện); đã hoàn thành thời gian cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng 02 người, hiện đang cai nghiện tại Trung tâm 02 người (tự nguyện).

- Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý người sau cai nghiện: Các xã, phường, thị trấn lập hồ sơ tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng cho 22 lượt người nghiện; đồng thời, tổ chức quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú 11 lượt người.

- Cơ sở Methadone hoạt động lồng ghép trong Khoa phòng, chống HIV/AIDS từ tháng 07/2015; đến nay, lũy tích số bệnh nhân đăng ký điều trị

105/113 bệnh nhân (đạt 93% kế hoạch giao), phần đầu đạt 100% vào cuối năm 2018; hiện nay, có 04 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và đang điều trị tại cơ sở. Tổng số lũy tích bệnh nhân đến nay đã tham gia đăng ký điều trị 105/113 bệnh nhân; trong đó, bệnh nhân hiện còn đang điều trị 72 bệnh nhân, bỏ điều trị 33 bệnh nhân (chuyên đi: 01, tử vong do tai nạn giao thông: 01, thi hành án phạt tù: 05, bỏ không lý do: 26).

5. Công tác kiểm tra, kiểm soát, vận động Nhân dân không trồng cây có chất ma túy

Chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy; kiểm tra, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn việc đưa cây Côca, cây Cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy vào trồng và khai thác trên địa bàn tỉnh. 06 tháng đầu năm 2018, chưa phát hiện trường hợp trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống AIDS đã có sự chuyển biến, các cấp ủy và các sở, ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, AIDS. Các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh đã chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm ma túy, mại dâm... Những kết quả trên đã góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

2. Những tồn tại, hạn chế; khó khăn, vướng mắc

- Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ và quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn, hầu như còn thiếu các kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, đặc biệt là những kỹ năng tư vấn dự phòng tái nghiện, kỹ năng kết nối chuyển gửi người sau cai tới các dịch vụ y tế, xã hội... Vì vậy, tỷ lệ tái hòa nhập cộng đồng thành công chưa cao.

- Công tác tiếp nhận người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh ngày càng giảm do quy trình, thủ tục áp dụng chế độ đưa người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc vào Trung tâm của các cơ quan có liên quan gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do bất cập, mâu thuẫn của các văn bản có liên quan. Trung tâm thiếu các trang, thiết bị cần thiết và bác sĩ điều trị cắt cơn cho người nghiện.

- Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nay một số quy định về chế tài xử lý hiện nay không còn phù hợp hoặc chưa đủ sức răn đe đối tượng vi phạm.

- Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ chưa hiệu quả do các địa phương chưa quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cai nghiện và đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ y tế điều trị cắt cơn tại cơ sở.

- Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy, mại dâm ngày càng giảm, chỉ phân bổ cho hoạt động ở một số sở, ngành cấp tỉnh, không hỗ trợ cho cấp huyện, cấp xã nên gặp khó khăn trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

IV. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tham mưu Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

2. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy lồng ghép cấp phát tờ rơi, áp phích cho các Trạm y tế; kiểm tra công tác quản lý thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất; tổ chức kiểm tra tại các địa phương, cơ sở về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã về Chương trình phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy năm 2018; tập huấn công tác phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm.

3. Tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2018; sơ kết công tác phối hợp phòng, chống ma túy giữa Công an với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Sở Y tế tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; tổng hợp báo cáo đánh giá Chương trình phòng, chống mại dâm; cai nghiện phục hồi; tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2018.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Vụ Khoa giáo-Văn xã (Văn phòng Chính phủ);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX_{lmc309}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Căng